



ทวนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๕๐๗

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๓ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท. จัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ สัญจร" เขตบางพลัด	mgronline mcot matichon vnexplorer siamlandbank ๗๗kaoded theworldnews twitter.com/Matichon Online	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด ในกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรว่า เขตบางพลัดมีปัญหาหลักคือ น้ำท่วม เพราะเป็นพื้นที่เปราะบางริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีจุดพันหลอ ๑๖ จุด ที่ผ่านมาบางจุดมีน้ำซึมเข้ามา ขณะนี้ได้เร่งรัดโครงการอุดแนวพันหลอและทำเขื่อนเพิ่มเติม รวมถึงเร่งขุดลอกคลองและท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมากคือ ปัญหาทางเท้าถนนจรดสนิทวงศ์ ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานโยธาและสำนักเทคนิค เร่งรัดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนโรงเรียนของเขตบางพลัดมีทั้งหมด ๑๑ โรงเรียน ขณะนี้มีโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วคือ เพิ่มอาหารกลางวันที่มีผักสดเป็นสลัดให้นักเรียน สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน</p> <p>- จากนั้น ได้ลงพื้นที่พบประชาชนชุมชนวัดฉัตรแก้วจวงกลนิ ซอยจรดสนิทวงศ์ ๙๔ ซึ่งเป็นชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย ช่วงที่ ๒ ซอยจรดสนิทวงศ์ ๙๒ พร้อมตรวจสอบจุดลักลอบการทิ้งขยะ บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟสายใต้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- มอบนโยบายสำนักงานเขตและเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขโดยเร็ว</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เขตตามนโยบาย "ผู้ว่าฯ สัญจร" ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	ผว.กทท. ร่วมเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM ๒๐๒๒ หัวข้อ บทบาท กรุงเทพฯ ต่อ เศรษฐกิจไทย	thestandard thainews prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/ thestandardth	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวในหัวข้อ "METROPOLITAN ECONOMY บทบาทกรุงเทพฯ ต่อเศรษฐกิจไทย" บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM ๒๐๒๒ ว่า จากการใช้ระบบ Traffy Fondue มาช่วยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบส่วนใหญ่ประชาชนมักร้องขอในสิ่งที่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง โดย กทท.ต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา เพราะการบริหารเมืองหากประสบความสำเร็จในระบบเส้นเลือดใหญ่แต่เส้นเลือดฝอยอ่อนแอก็ไม่มีประสิทธิภาพ กฎระเบียบเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญคือการอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เป็นพลังมหาศาลยิ่งกว่ากฎหมายและข้อบังคับ โดยมีเป้าหมายการสร้าง Social Contract ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองให้เมืองน่าอยู่และดึงคนเก่งเข้ามา เพื่อทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างเมือง สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างเมือง สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	ผว.กทม. ปาฐกถาพิเศษ “แนวโน้ม ระบบบริการ สุขภาพเชิงรุก เพื่อคน กรุงเทพฯ”	matichon innews prbangkok facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้มระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อคนกรุงเทพมหานคร” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “เพื่อวิถีคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ” ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการส่งเสริมวิถีคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ตามนโยบายของ กทม.ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในสถานการณ์จริงจากโควิด 19 และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ต่อไป - กทม.มีแผนเพิ่มบริการ หรือสร้างส่วนการให้บริการในโรงพยาบาลมากขึ้น โดยให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม.มีบริการสุขภาพครอบคลุมในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ อีกทั้งมีโครงการตั้งอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) สำหรับสอนเทคโนโลยีให้ชุมชน และอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพให้ชุมชน	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ
๔	ผว.กทม. ปิดการแข่งขัน เรือยาว ประเพณีและ เรื่อนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ พร้อมมอบ รางวัลทีม ชนะเลิศ	matichon innews prbangkok facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok facebook.com/ dailynewsonlinefan twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี และเรื่อนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัดว่า กทม.รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามและความสามัคคีของจังหวัดในลุ่มน้ำ จังหวัดบ้านพี่เมืองน้อง จังหวัดที่มีประเพณีของการพายเรือเป็นกีฬาเก่าแก่ของประเทศไทย รวมถึงนานาชาติ ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาเรือพาย ที่ทำให้การแข่งขันมีสีสันมากขึ้น กทม.พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหวังว่างานประเพณีเหล่านี้จะมีต่อเนื่องไปทุกปี โดยปีหน้าจะเชิญจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรื่อนานาชาติ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาว กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี และเรื่อนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕
๕	ผว.กทม. เปิดงาน Med Music in the Park คึกคัก	matichon innews prbangkok facebook.com/innews facebook.com/	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวเปิดงาน Med Music in the Park ณ แอมฟิเธียเตอร์ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยว่า สวนเบญจกิติเป็นของทุกคน กทม.มีหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุด เพื่อให้มีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่ดีเช่นนี้ต่อเนื่อง สำหรับ “Med Music in the Park” เป็นฟรีคอนเสิร์ต จัดขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชนและ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ประชาชน หลังโหลร่วม ฟังเพลงใน สวนเบญจกิติ	prbangkok facebook.com/ dailynewsonlinefan twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	โดยโรงพยาบาลเมตพาร์ค เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปีที่เปิดให้บริการ โดย นำเสนอการแสดงดนตรีชุดใหญ่ วงออเครสตรา และศิลปินคุณภาพทั้งไทย และสากล เพื่อมอบความสุขครั้งใหญ่ผ่านกิจกรรมดนตรีให้เป็นของขวัญแก่ ประชาชนและต่อยอดกิจกรรมดนตรีในสวนของ กทม. ซึ่งเป็นนโยบายที่มี วัตถุประสงค์ให้คนกรุงเทพฯ มีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน	ต่อยอดกิจกรรมดนตรีในสวน ของ กทม.	ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ได้ พักผ่อนหย่อนใจและมี ทางเลือกในการทำกิจกรรม นอกบ้าน
๖	กทม.เตรียมฉีด วัคซีนเชิงรุก ในชุมชน พร้อมขยาย ศูนย์ดินแดง ถึง ธ.ค.นี้	theroom๔๔channel matichon news.ch๗ facebook.com/ TheRoom๔๔ facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวว่า กทม.จะขยายการให้บริการฉีดวัคซีน โรคโควิด 19 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง อีก ๑ เดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ของ กทม.และในอนาคตอาจมีบริการฉีดวัคซีนในรูปแบบเชิงรุก ในพื้นที่ชุมชน โดยปรับแผนให้สะดวกต่อประชาชนมากที่สุด ส่วนการฉีดวัคซีน เชิงรุกสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และให้ดำเนินการทันที - รศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทม.กล่าวว่า ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มียอดผู้ป่วย เพิ่มขึ้น ๑,๓๐๐-๑,๕๐๐ ราย/วัน ยอดผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ๒๐๐ ราย/วัน และอัตราการเสียชีวิต ๒-๔ ราย/วัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมี อาการน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการได้รับวัคซีน ซึ่งโรงพยาบาลสังกัด กทม. ยังสามารถรับการหมุนเวียนของผู้ป่วยได้ ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์และยา โมลนูพิราเวียร์มีเพียงพอรองรับผู้ป่วยได้อย่างน้อย ๔ เดือน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายเกินกว่า ๓-๔ เดือน วัคซีนเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง สามารถรับบริการได้ที่ศูนย์สาธารณสุข กทม.และ โรงพยาบาลในสังกัด	<u>ด้านบวก</u> - วางแนวทางและมาตรการ เชิงรุกในการเร่งฉีดวัคซีน โควิด 19 ให้ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยเน้นความ สะดวกของประชาชนเป็นหลัก	- สำนักงานแพทย์ สำนัก อนามัย สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางและ มาตรการเชิงรุกในการบริการ วัคซีนโควิด 19 เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรค ตลอดจนเชิญชวน ประชาชนเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
๗	กทม.เปิด ประชุมสมัชชา สุขภาพ กทม. ครั้งที่ ๓ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ ปลอดภัย	matichon innews facebook.com/ กรุงเทพมหานคร twitter.com/PR_Bangkok	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทม.กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพ กทม. ครั้งที่ ๓ ว่า การขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพเกิดขึ้นโดยความร่วมมือ ของทุกด้าน ซึ่งเรื่องสุขภาพ ไม่ใช่แค่การรักษาพยาบาล แต่ต้องส่งเสริมสุขภาพด้วย ในช่วง ๓-๔ ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้น ซึ่งการฟื้นฟู สุขภาพจิตคือ การทำให้เมืองน่าอยู่ โดยมีกลไกทางสังคมหลักคือ ทำให้ ประชาชนมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพ การประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดกรอบการประชุมภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและ สุขภาพของประชาชนใน กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อน กรุงเทพฯ ให้เป็นนครแห่ง	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่มือ แห่งสุขภาพ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เศรษฐกิจดี... สร้างได้!		ปลอดภัย เศรษฐกิจดี...สร้างได้!” โดยมีระเบียบวาระ ๒ เรื่อง ดังนี้ วาระที่ ๑ “พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย” ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มคนทำงาน เศรษฐกิจฐานราก โดยมีข้อเสนอที่สำคัญ เช่น สนับสนุนการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มตามกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ และวาระที่ ๒ “สุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า” มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมเมือง ขาดการออกกำลังกาย มีพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยมีข้อเสนอสำคัญ เช่น ส่งเสริมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ	สุขภาพของทุกคน	
๘	กทม. ชวนชาวกรุงเทพฯ ฉลองเทศกาล แสงสี ธ.ค.นี้ ศิลปะ บ้านสะพาน ที่บางขุนเทียน	innnews matichon prbangkok facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok facebook.com/ dailynewsonlinefan twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. ร่วมงาน “บางกอกบ้านฉ่ำ บางขุนเทียน บ้านสะพาน” ซึ่งเป็น ๑ ในกิจกรรมของเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเติมสีสันให้วันหยุดแบบจัดเต็ม ในช่วงเทศกาล Colorful Bangkok ๒๐๒๒ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการศิลปะชุมชนบางขุนเทียน และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ประชาชนมีส่วนร่วมในปัญหาสภาวะโลกรวนอย่างไร” กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น “สร้างเมืองอย่างไรให้บ้านสะพาน” กิจกรรมชมหนังสือด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ กิจกรรมล้อมวงสนทนา “บางขุนเทียน ด้านหน้าของวิกฤติ” และ “ศิลปะเพื่อสภาพอากาศ และศิลปะย่านสร้างสรรค์ของชุมชน” กิจกรรม Workshop การสร้างโครงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศ Workshop วาดรูปในสวน กิจกรรม Talk ๘ Talk จากชุมชนบางขุนเทียน และกิจกรรมดนตรีในสวน ศิลปะในสวน กินในสวน - กิจกรรมของเทศกาล Colorful Bangkok ๒๐๒๒ จะมีขึ้นอีกครั้งในเดือน ธ.ค.๖๕ โดยประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองต่อเนื่องในเทศกาลแสงสี และส่งท้ายด้วยเทศกาลดนตรีในเดือน ม.ค.๖๖ และขอเชิญชวนติดตามกิจกรรมนำสนใจมากกว่า ๑๒๐ กิจกรรม ตลอด ๓ เดือน ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเติมสีสันให้วันหยุดแบบจัดเต็ม ในช่วงเทศกาล Colorful Bangkok ๒๐๒๒ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมในเทศกาล Colorful Bangkok ๒๐๒๒ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๙	กทม.จัดงาน สืบสาน ประเพณี แข่งเรือ	innnews prbangkok facebook.com/innews facebook.com/ prbangkok	- นายณรงค์ เรืองศรี รพ.กทม. กล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ ณ ทำนน้ำวัดราชโกษา คลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบังว่า กทม.ดำเนินนโยบายการสร้างเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน โดยนำอัตลักษณ์ใน ๕๐ ย่านของพื้นที่กรุงเทพฯ มากระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วม	<u>ด้านบวก</u> - สืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	คลองประเวศบุรีรัมย์	twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	ของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานเขตลาดกระบังได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และวัดราชโกษา จัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงสืบทอดประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรัมย์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันเรือยาว ๓ ประเภท ได้แก่ เรือเพรียว ๑๒ ฝีพาย เรือมาด ๑๒ ฝีพาย และเรือเพรียว ๗ ฝีพาย ชิงถ้วยรางวัลของ ผว.กทม. และการจัดนิทรรศการความเป็นมาวิถีถิ่นลาดกระบังและวัดราชโกษา กิจกรรมการแข่งขันมวยทะเล กิจกรรมพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด และการจำหน่ายสินค้าชุมชน	ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยว	ความสำเร็จของการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์